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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stöðu lóðarleigusamninga í 
hesthúsahverfinu í Víðidal.

Á fundi borgarráðs þann 10. október 2019 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins um stöðu lóðarleigusamninga í hesthúsahverfinu í Víðidal:

Hver er staða lóðarleigusamninga í hesthúsahverfinu í Víðidal? Hefur Reykjavíkurborg í hyggju að 
endurnýja lóðarleigusamningana ?

Reykjavíkurborg hefur undanfarna mánuði fundað með fulltrúum hestamannafélaganna í Reykjavík 
um ýmis hagsmunamál félaganna, þ.á.m. stöðu lóðarleigusamninga þeirra. Reykjavík hefur boðað til 
fundar með fulltrúum hestamannafélagsins Fáks þar sem farið verður yfir sjónamið þeirra. Afstaða 
Reykjavíkurborgar mun því liggja fyrir á næstu mánuðum.
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